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Cofnodion Cyfarfod 09/06/2022

Pwynt Agenda Prif drafodaeth Penderfyniadau / Pwyntiau Gweithredu

1. Croeso ac
Ymddiheuriadau

Presennol: Aled Johnson, Eirlys Twigg, Hywel Lewis (Cadeirydd),
Iwan Evans, Robin Davies, Roger Howells, Bethan Williams (Clerc)

Ymddiheuriadau: Bill Davies, Cris Tomos, Michael Harries, Shôn
Rees

Croesawyd Aled i’w gyfarfod cyntaf fel cynghorydd

2. Cais Cynllunio Siop y
Frenni

Ymunodd Morgan James a Carwyn James â’r cyfarfod er mwyn
codi eu pryder am gais cynllunio i ail-adeiladu ac ymestyn Siop y
Frenni, Crymych.

Nododd y ddau eu bod yn croesawu cystadleuaeth ond y byddai'r
siop yn rhy fawr os byddai hi'n cael ei hadeiladu yn unol â'r cais
cynllunio, gan effeithio ar y berthynas rhwng perchnogion busnes y
pentref a chynyddu traffig yn sylweddol mewn man peryglus.

Yn dilyn y cyflwyniad trafodwyd y cais cynllunio.



Fe wnaeth Hywel Lewis ddatgan diddordeb gan fod perthynas iddo
yn gweithio yn y Swyddfa Bost yn siop JK.

● Nodwyd bod busnesau yn datblygu i'w ganmol a'i groesawu
ond bod pryder am faint y siop.

● Ni fyddai siop mor fawr yng nghymeriad y pentref, dylai siop
ateb maint y pentref.

● Maint y siop oedd prif bryder y ddau lythyr a ddaeth i law am
y cais cynllunio hefyd.

Cynigiwyd bod ymateb yn enw'r cyngor cymuned yn cael ei ddanfon
i nodi ein pryder am faint y siop yn y cais cynllunio.

Cytunwyd i hynny.

Bethan i ddanfon ymateb i nodi pryder am y
cais cynllunio

3. Cofnodion y cyfarfod
blaenorol

Cofnodion 2022/05/12

Cynigiodd Eirlys eu bod yn gywir, eiliodd Hywel ac fe’u derbyniwyd
fel cofnod cywir

4. Materion yn codi o’r
cofnodion

(i) Llythyr am agor dymp Hermon ar ddydd Sadwrn
● Mae Bethan wedi paratoi llythyr ond heb ei ddanfon - mae

angen ei ddanfon.

(ii) Cinio Blynyddol
Doedd y 10fed na’r 24ain o Fehefin ddim yn bosibl felly cytunwyd i
holi’r Llwygwair am ddyddiadau posibl ac yna bod Bethan yn
e-bostio’r dyddiadau at y cynghorwyr i weld pa ddyddiad sydd fwyaf
cyfleus.

Bethan i ddafnon llythyr at y cyngor am y
dymp

Bethan i holi’r Llwyngwair am ddyddiadau
posibl a’u rhannu gyda’r cynghorwyr.

https://docs.google.com/document/d/1sOzIWqpt3WsalP9RXZvAlTX9Ru75OVrHXMPfRqkJJkw/edit


(iii) Swyddog Datblygu
● Bydd hwn yn cael ei drafod yng nghyfarfod mis Gorffennaf.

5. Gohebiaeth (i) Clwb Pêl-Droed Crymych
● Daeth cais gan Glwb Pêl-Droed Crymych am arian at gostau

cynnal y clwb.

● Fe wnaeth Robin ddatgan diddordeb, mae'n Ysgrifennydd ar
Glwb

● Pêl-Droed Crymych.

● Nodwyd bod y tîm wedi ei sefydlu'n ddiweddar ac yn
gwneud yn dda yn baros, a bod tipyn o bobl yn mynd i'w
gwylio.

● Dydyn ni ddim wedi rhoi unrhyw gyfraniad iddyn nhw yn y
gorffennol.

● Cynigiodd Eirlys roi £500, eiliodd Iwan a chytunwyd trwy
bleidlais i roi £500 i'r clwb.

(ii) Gŵyl Bro Preseli
● Roedd llythyr wedi ei adael at sylw’r cyngor cymuned gan

Gŵyl Bro Preseli, yn gofyn am nawdd tuag at yr ŵyl.
● Gan nad oedd gwybodaeth am unrhyw gyfraniadau yn y

gorffennol gyda ni ac nad yw’r ŵyl yn digwydd nes yr Hydref
cytunwyd i drafod fis nesaf.

Bethan a Cris i drefnu taliad i Glwb
Pêl-Droed Crymych

Bethan i edrych faint sydd wedi ei gyfrannu
Gŵyl Bro Preseli yn y gorffennol.

6+ 7. Waunfelen ● Mae Waunfelen wedi ei werthu, mae’r cyngor cymuned yn
berchen ar dir wrth ymyl y tŷ.

● Ar hyn o bryd mae’n cael ei rentu.
●

Daeth cais gan unigolyn i brynu’r tir, ond cytunwyd i aros i
Bethan i ymateb i’r cais i brynu tir



siarad gyda pherchnogion newydd y tŷ cyn gwneud
penderfyniad.

Waunfelen

8. Cyfethol aelod newydd ● Dim ond un llythyr yn dangos diddordeb yn y sedd wag
ddaeth i law, gan Melony Richards.

● Trafodwyd y llythyr a nodwyd y byddai gan Melony gyfraniad
da.

● Cynigiodd Eirlys ein bod yn cyfethol Melony, eiliodd Emyr a
chytunwyd yn unfryfol i’w chyfethol yn gynghorydd.

Bethan i roi gwybod i Melony iddi gae ei
chyfethol, ac am y cyfarfodydd nesaf.

9. Unrhyw Fater Arall (i) Fferm Villa
● Daeth llythyr gan rywun yng Nghrymych i ofyn am

ddiweddariad am Fferm Villa.
● Fe wnaeth Bethan ddanfon cofnodion y cyfarfod i Keith

Henson ddod iddo i ddiweddaru at y person dan sylw, ond
gofynnwyd am ddiweddariad pellach.

● Mae’n annhebygol y bydd llawer wedi digwydd felly
cytunwyd i ofyn i Keith Henson am ddiweddariad
ysgrifennedig yn lle ei wahodd i gyfarfod am y tro.

(ii) Ffens Maes Meigan
● Yng nghyfarfod mis Mehefin fe wnaeth Eiryls roi gwybod

bod ffens wedi pydrus a’i fod yn beryglus iawn.
● Mae rhywbeth dros dro wedi ei roi arno ond mae’n dal i fod

heb ei drwsio - mae angen dilyn hyn lan.

(iii) Tystysgrifau am Waith Cymunedol
● Mae tystydgrif wedi ei gyflwyno i Mollie ac roedd hi’n falch

iawn ohono, ac o weld ei llun yn Clebrna.
● Bydd Cris yn trefnu cyflwyno tystysgrif i Jack Vaughan gyda

Hwel.

Bethan i ofyn am ddiweddariad am Fferm
Villa



● Cynigiwyd enwau Linda Barnes a Catherine Morely, sy’n
weithgar iawn gyda nifer o bethau yn Hermon, ar gyfer
derbyn tystysgrif hefyd.

● Cytuwnyd i wneud hynny.

10. Dyddiad a lleoliad y
cyfarfod nesaf

Nos Iau 07/07/2022 am 7.30pm
Llyfrgell Crymych


